

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา กับการร้องขอและไม่ร้องขอเข้ากองประจำการของทหารกองเกิน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 643 คน ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 65.63 ช่วงอายุระหว่าง 21-23 ปี ร้อยละ 64.07 มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 64.85 รายได้ของทหารกองเกินต่อเดือนระหว่าง 1,000 - 3,876 บาท ร้อยละ 24.54 แหล่งข้อมูลจากวิทยุ ร้อยละ 22.89 แหล่งข้อมูลจากโทรทัศน์ ร้อยละ 15.44 แหล่งข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 53.96 ร้องขอเข้ากองประจำการ ร้อยละ 46.03 ไม่ร้องขอเข้ากองประจำการ ร้อยละ 34.12 ไม่ร้องขอเข้ากองประจำการต้องการศึกษาต่อ ร้อยละ 20.17 มีงานประจำทำอยู่แล้ว และร้อยละ 17.38 ต้องการเลี้ยงชีพโดยการจับสลากค่า-แดง

ข้อมูลทั่วไปของบิดามารดาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 53.34 บิดามีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 56.76 มารดามีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 49.45 และ 52.10 บิดามารดามีการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ ร้อยละ 27.84 และ 26.44 อาชีพของบิดามารดาพบว่ามีอาชีพรับจ้าง ตามลำดับ พบว่าร้อยละ 61.54 มีรายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 9,009 และต่ำกว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรพบว่าครอบครัวเกษตรกรมีแหล่งรายได้ ร้อยละ 49.34 จากการปลูกข้าว ร้อยละ 18.09 จากการปลูกยางพารา ร้อยละ 15.13 จากการปลูกผลไม้ ร้อยละ 12.51 จากการปลูกข้าวโพด ร้อยละ 4.93 จากการปลูกอ้อย ร้อยละ 52.63 ปลูกปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 51.97 มีราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง 10,001- 40,000บาท

2. ความคิดเห็นต่อโครงการทหารกองเกินและอาชีพทหาร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีความคิดเห็นในทางบวก ต่อโครงการเห็นด้วยกับโอกาสที่จะได้หลักฐานสมุดกองหนุน เพื่อประกอบการสมัครงาน ค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.66 รองลงมาคือต้องการโอกาสในการลดวันรับราชการ ค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.29 ส่วนระบบการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) และหน่วยฝึกทหารใหม่กระทำต่อทหารกองประจำการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.15 และ 3.01 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วทหารกองเกิน มีความคิดเห็นต่อโครงการทหารกองเกินระดับปานกลาง

สำหรับความคิดเห็นต่ออาชีพทหารนั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความที่เปรียบเทียบถึงทหารว่า เป็นบรรพบุรุษผู้รักษาแผ่นดินไว้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.86 นอกจากนี้มีความคิดทางบวกต่ออาชีพทหาร โดยเห็นว่าเครื่องแบบทหารเป็นเครื่องแบบที่น่าภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.71 อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละต่อบ้านเมือง มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.69 อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ดีและมีวินัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.68 อาชีพทหารทำให้คนมีวินัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนัก 3.67 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นทุกข้อแล้ว พบว่าทหารกองเกินมีความคิดเห็นต่ออาชีพทหารอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้ำหนักรวม 3.20 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ และทฤษฎีความต้องการ อี.อาร์.จี. ของแอลเดอร์เฟอร์ ในเรื่องมนุษย์ต้องการมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิต

3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยากับการร้องขอและไม่ร้องขอเข้ากองประจำการของทหารกองเกิน

ผลการศึกษา พบว่า รายได้ของทหารกองเกิน อาชีพของทหารกองเกิน การศึกษาของทหารกองเกิน และการศึกษาของมารดา ระดับความคิดเห็นต่อโครงการทหารกองเกิน ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพทหาร มีความสัมพันธ์กับการร้องขอและไม่ร้องขอเข้ากองประจำการ กล่าวคือทหารกองเกินที่มีรายได้น้อย จะมีการร้องขอเข้ากองประจำการมาก และทหารกองเกินที่มีรายได้มาก จะมีการร้องขอเข้ากองประจำการน้อย เช่นเดียวกับทหารกองเกินที่ไม่ประกอบอาชีพ จะมีการร้องขอเข้ากองประจำการมาก ส่วนผู้ที่มีอาชีพจะมีการร้องขอเข้ากองประจำการน้อย ซึ่งสอดคล้องกับระดับการศึกษาทหารกองเกิน ที่มีการศึกษาดำและไม่มีการศึกษา จะมีการร้องขอเข้ากองประจำการมากกว่า ผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูง มารดาของทหารกองเกินที่มีการศึกษาดำ มีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการ ส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นต่อโครงการ

ทหารกองเกินในระดับสูง และความคิดเห็นต่ออาชีพทหารในระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ คือลักษณะความสนใจในอาชีพของแต่ละบุคคล

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย พบว่า ค่า χ^2 ที่คำนวณได้ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.02, 0.001, 0.02, 0.04, 0.007 และ 0.002 ซึ่งต่ำกว่าระดับความสำคัญทางสถิติที่ .05 ที่ตั้งไว้ จึงยอมรับในสมมติฐานนั้นคือ รายได้เฉพาะตัวของทหารกองเกิน อาชีพทหารกองเกิน การศึกษาของทหารกองเกิน การศึกษาของมารดา ความคิดเห็นต่อโครงการทหารกองเกิน และความคิดเห็นต่ออาชีพทหารตามลำดับ มีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพของซิคอร์ด พอล เอฟ และดับปลิว แบคแมน และทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ คือทหารกองเกินตัดสินใจร้องขอเข้ากองประจำการนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรายได้เฉพาะตัวของทหารกองเกิน อาชีพของทหารกองเกิน และการศึกษาของทหารกองเกิน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี ลี้มทอง เกี่ยวกับความพอใจของทหารกองเกินที่จะร้องขอเข้ากองประจำการ เพราะปัญหาการศึกษาน้อย

ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ค่า χ^2 ที่คำนวณได้มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.510, 0.062, 0.326 , 0.250 , 0.136 และ 0.504 ตามลำดับ สูงกว่าระดับความสำคัญทางสถิติที่ .05 ที่ตั้งไว้จึงปฏิเสธสมมติฐานนั้นคือ รายได้ของบิดา รายได้ของมารดา รายได้ของครัวเรือน อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา การศึกษาของบิดา ตามลำดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ และการกระทำทางสังคมของ Reeder คือค่านิยม ทหารกองเกินจะทำตามค่านิยมของตนเองในการร้องขอเข้ากองประจำการ ไม่เกี่ยวกับรายได้ของบิดามารดา หรืออาชีพของบิดามารดาแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

1.1 ผลการวิจัยพบว่า ทหารกองเกินที่มีรายได้น้อย มีการร้องขอเข้ากองประจำการมาก อันอาจเนื่องมาจาก ส่วนใหญ่ทหารกองเกินมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ โดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หางานอื่นทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนในการเข้าเป็นทหารกองประจำการมีไม่สูงนัก ดังนั้นกองทัพควรประชาสัมพันธ์ เน้นให้ทหารกองเกินตระหนักในด้านการเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองเกินจะได้รับเพราะจะทำให้ทหารกองเกินมีความภาคภูมิใจอยู่ในกรมกองทหารอย่างเต็มใจ และถาวรโดยไม่คิดหนีราชการ

1.2 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการได้แก่ อาชีพ การศึกษา ของผู้ตอบ และการศึกษาของมารดา

อาชีพของทหารกองเกินพบว่าทหารกองเกินที่ไม่มีมีงานทำหรือมีอาชีพรับจ้าง ร้องขอเข้ากองประจำการมากกว่าอาชีพอื่น การเป็นทหารนอกจากมีงานทำเป็นของตนเองแล้ว ยังสามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หรือนำเงินจากเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนทหารส่งช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย ส่วนผู้มีอาชีพรับจ้าง เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การจ้างงานลดน้อยลง ก็จะทำให้เกิดการว่างงาน จึงจำเป็นต้องร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งในกรมกองทหารมีสวัสดิการก่อนข้างสมบูรณ์

ในด้านการศึกษาของทหารกองเกินที่มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้องขอเข้ากองประจำการมาก คงเป็นเพราะว่า ต้องการที่จะไปศึกษาต่อในกรมทหาร เพราะในกรมทหารได้จัดให้มีการศึกษานอกระบบ เพื่อสอนทหารกองประจำการชั้น 2 ชั้นปี คือทหารกองประจำการที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 เรียน 1 ปี จะได้วุฒิทางการศึกษาเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ้าทหารกองประจำการจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ 1 ปี จะได้วุฒิการศึกษาเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบคัดเลือกภายในกรมทหาร เพื่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนจ่าทหารอากาศ

การศึกษาของมารดาทหารกองเกิน มารดาที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีความสัมพันธ์กับการร้องขอเข้ากองประจำการ คงเป็นเพราะว่า มารดามีการศึกษาต่ำ จึงไม่สามารถส่งเสียให้ทหารกองเกินได้รับการศึกษาสูงได้ เพราะไม่มีเงินตลอดทั้งการ

ศึกษาที่ต่ำ ทำให้มีรายได้น้อย ไม่พอเลี้ยงครอบครัว จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้บุตรของตน
ร้องขอเข้ากองประจำการ

กองทัพควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยชี้แจงให้ทราบว่ากรมกองใน
หน่วย ทหารได้จัดให้มีการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ และผู้ที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์
สามารถร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการได้ การเป็นทหารกองประจำการในปัจจุบันไม่
ลำบากเหมือนสมัยก่อน เพราะเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สามารถติดต่อกับภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
เป็นหน้าที่ของกองทัพ จะต้องเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างภาพพจน์ที่ดี เพื่อชักจูงให้เป็นทหารด้วยความ
สมัครใจ อีกทั้งต้องให้ทหารกองเกินได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องเป็น
ทหาร นอกจากนี้ในหน่วยฝึกทหารใหม่ กองทัพต้องหากกลยุทธ์ในการปลูกฝังด้านความรัก ความ
ผูกพัน ตลอดจนความสามัคคีให้กับทหารกองประจำการ เพื่อให้เกิดความอบอุ่น และความกลัว
ต่างๆ จะได้ลดน้อยลง ไม่ใช่ใช้วิธีการที่เข้มงวด หรือลงโทษที่เกินกว่าเหตุ จะทำให้ทหารกอง
ประจำการเกิดความกลัว และจะบอกญาติพี่น้องไม่ให้ร้องขอเข้ากองประจำการในปีต่อไป บิดา
มารดาของทหารกองเกินนับว่าเป็นตัวจักรสำคัญที่จะผลักดันให้บุตรร้องขอเข้ากองประจำการ
ถ้าทางราชการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเป็นทหาร
กองประจำการ

1.3 ผู้ที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อโครงการทหารกองเกิน มีการร้องขอเข้ากอง
ประจำการมาก อาจเป็นเพราะต้องการที่จะได้หลักฐานสมุดกองหนุน เพื่อไปประกอบการสมัคร
งาน และได้ลดวันรับราชการ กองทัพบกควรต้องปรับปรุงระบบการเก็บสมุดกองหนุนของสี่ดี
อำเภอแต่ละแห่งยังไม่สมบูรณ์ สมุดกองหนุนตกค้างจำนวนมาก ไม่มีทหารกองหนุนมารับไป
ระบบการค้างปลดใบลดสิทธิวันรับราชการส่วนใหญ่ทหารกองเกินไม่ได้เขียนกับเจ้าหน้าที่รับ
คำร้องในวันเกณฑ์ทหาร เพราะตื่นเต้นหรือขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบจากเจ้าหน้าที่ที่มา
เกณฑ์ ทำให้เสียสิทธิ์ต้องเป็นทหารกองประจำการ 2 ปีเต็ม เพราะไม่ได้เขียนใบลดสิทธิไว้

ความคิดเห็นที่ทหารกองเกินมีต่ออาชีพทหารว่าเป็นอาชีพที่ปกป้องผืน
แผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน และเป็นอาชีพที่มั่นคง ทางกองทัพต้องปลูกฝังอุดมการณ์ให้ทหาร
กองเกินได้ตระหนักอยู่เสมอ ให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในการเสียสละ เพราะผลตอบแทน
เกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนของทหารน้อยมาก

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ ในพื้นที่มณฑลทหารบกอื่นและเปรียบเทียบผลการศึกษาเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

2.2 ควรทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับทหารกองประจำการที่อาสาสมัครเข้ารับราชการในหน่วยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ เพราะทหารกองประจำการในหน่วยดังกล่าวสมัครเข้ารับราชการเพื่อใช้ในพระราชพิธี จะทำให้ทราบปัจจัยต่าง ๆ ในการรับสมัครเข้ากองประจำการ จะได้ปัจจัยเข้ากองประจำการได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น

2.3 เพื่อให้ผลการศึกษา มีผลต่อทหารกองประจำการมากยิ่งขึ้น ควรทำวิจัยในเรื่องความต้องการของทหารกองประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติของกองทัพ โดยคำนึงถึงความต้องการของทหารกองประจำการ อันจะเป็นการพัฒนากองทัพที่ยั่งยืน